



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ไฟเขียววงบ574ล.เยียวยา ปศุสัตว์รับมือ'อหิวาต์หมู'	เดลินิวส์
2. 'กรม.ยึดกรอบปล่อยกู้เกษตรแปลงใหญ่ถึงปี69	กรุงเทพธุรกิจ
3. มกอช.เปิดคอร์สอบรมการใช้งานระบบ 'QR Trace On Cloud'	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
4. กำแพงเพชรเปิดรับสมัครเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	เดลินิวส์
5. ขยายเวลา-วงเงินสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. อธิบดีปศุสัตว์กั้นร้อนอหิวาต์หมูระบาด56จว.	ไทยรัฐ
7. สก๊อปพิเศษ: มกอช. คุมเข้มด่านหนองคาย ย้ำมาตรการสุขอนามัยตรวจสอบนำ...	สยามรัฐ
8. 'เอเอสเอฟ'ดันต้นทุนฟาร์มฟุ้ง ปศุสัตว์คุมพื้นที่เสี่ยง56จังหวัด	กรุงเทพธุรกิจ
9. งานวิจัยจัดชยะการเกษตร ผลิตถ่านคูดกลิน-สร้างรายได้	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: สตรอว์เบอร์รี 89	ไทยรัฐ
12. หนุนแปลงใหญ่ข้าวกลุ่มกระบวยทองใต้ผลิตพันธุ์คุณภาพดีสร้างรายได้ให้ยั่งยืน	แนวหน้า

ไฟเขียวงบ574ล.เยียวยา ปศุสัตว์รับมือ'อหิวาต์หมู'

นายกฯสั่งพาณิชย์-เกษตรฯควบคุมราคา ฝ่ายค้านรุมข่มขู่รัฐบาลปกปิดข้อมูล

กรม.ไฟเขียวงบกลาง 574 ล้านเยียวยาผู้เลี้ยงสุกรแล้ว กรมปศุสัตว์
เพิ่งตื่นอัดคลิปแถลงสื่อรายงานไทยพบอหิวาต์แอฟริกา จ่อแจ้งองค์การ
สุขภาพสัตว์โลกกระจายข่าวชาติสมาชิก ส่งฉก.สุ่มตรวจ 309 ตัวอย่าง
พบเชื้อในพื้นที่โรงฆ่าสัตว์นครปฐม บิ๊กตุ๋กังวลใจหมูแพงโหด วอนผู้
ประกอบการอย่าเอาเปรียบกัน กำชับ “กษ.-พณ.” ♦อ่านต่อหน้า 11

หมู

□ ต่อจากหน้า 1

ควบคุมให้ครบวงจรให้ “รวม.เกษตรฯ-อธิบดี
กรมปศุสัตว์” สอบปมใบปริศนาหนังสือเดือน
ไม่ถึงมือ “พท.” แจกขายหมดป่านนี้ยังไม่จ่าย
เยียวยา ทุ่งผักปก น.152 ขึ้น ป.ป.ช.เอาผิด
ทางการเมืองชั้นอธิบดี “กมธ.พาณิชย์ สกฯ”

จ่อเรียกกรมปศุสัตว์แจ้งภัยร้ายแก่โรคระบาด
“หม้ออ่อง ก้าวไกล” ไม่เชื่อหมูป่วยแค่เคส
เดียว ให้เวลา 7 วัน ขอผลตรวจสุกรทั่วประเทศ
ย้อนหลัง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (กรม.) ผ่านระบบ Video Con-
ference มีการหารือเรื่องเนื้อสุกรที่แพงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการแพร่ระบาดของ
เชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรหรือ ASF (African
Swine Fever) ในส่วนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่เตรียมเสนอของบประมาณ 574
ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรี (กรม.) อนุมัติแก้



◀ยอมรับ... นายสัตวแพทย์
สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
แถลงข่าวเผยแพร่ตรวจพบโรคเชื้อ
ไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
หรือ ASF หลังจากส่งทีมงาน
ลงพื้นที่เมื่อ 9 ม.ค. 65 พบ
ผลบวกเชื้อ ASF จำนวน 1
ตัวอย่างจากพื้นที่ล้มล้มโรงฆ่า
สัตว์แห่งหนึ่งที่ จ.นครปฐม

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 12 มกราคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26389

หน้า: 1 (กลาง), 11

Col.Inch: 191.65 Ad Value: 402,465

PRValue (x3): 1,207,395

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไฟเขียวงบ574ล.เยียวยา ปศุสัตว์รับมือ'อหิวาต์หมู'

ปัญหาและเชี่ยวชาญเกษตรกรรมผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดในสุกร

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 574.11 ล้านบาท เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ซึ่งเป็นโรคติดต่อในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่รุนแรง โดยจะจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.-15 ต.ค. 64 ตาม ม.13(4) แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าชดเชยราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 แล้ว

การอนุมัติงบกลางฯ ในครั้งนี้ เป็นการของงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลาย ในระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-15 ต.ค. 64 ในพื้นที่ 56 จังหวัด ดังนี้ ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และ สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองบัวลำภู มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อ่างนาจเจริญ หนองคาย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร และ ชัยภูมิ ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยาแพร่ อุดรดิษฐ์ สุโขทัย พิจิตรโลก ตาก กำแพงเพชร และ เพชรบูรณ์ภาคใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานีภูเก็ต ตรัง กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง พังงา และสงขลา ทั้งนี้มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายคิดเป็นเงิน 574.11 ล้านบาท จำแนกเป็นเกษตรกร 4,941 ราย สุกร 159,453 ตัว

ส่วนการแก้ปัญหาสินค้าแพงในช่วงนี้ นายกษ สังกัษันกรกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ควบคุมและแก้ปัญหาการค้าสินค้าแพงทุกชนิดอย่างเป็นระบบและครบวงจร ทั้ง พณ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงพร้อมความร่วมมือภาคเอกชนด้วย โดยกำชับให้รมต.ที่กำกับดูแลงานในส่วนของตนเองทำงานเชิงรุกและตอบปัญหา ชี้แจงไปยังประชาชนให้เข้าใจในทุกเรื่องและขอรับผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภค

กรณีมีการวิเคราะห์กันว่า ถ้าแก้ปัญหาหมูแพง ของแพงไม่ได้ “หมูอาจจะล้มรัฐบาล” นายธนกร กล่าวว่า นายกษ ยืนยันว่าใครเป็นกวีวิเคราะห์ที่ รัฐบาล ครม. วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ปัญหาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เอาประเด็นเหล่านี้มาสร้างปัญหาเกี่ยวกับไปเรื่อย ๆ และตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีหนังสือของสมาคม น.เกษตรศาสตร์ แจ้งเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ไปที่กรมปศุสัตว์ แต่ทางสื่อไปไม่ถึงอธิบดีและรัฐมนตรีด้วย

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ ส.ส.พะเยา ในฐานะประธาน ส.ส.พรรค และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดโรคอหิวาต์ในหมูและรัฐปกปิดข้อมูล โดย นพ.ชลน่าน ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหมูที่ไม่ใช่หมู ล้มรัฐบาลได้ เพราะรัฐบาลชุดนี้ปล่อยปละละเลย ก่อความเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง เศรษฐกิจฐานรากพังพินาศจากโรคระบาดสัตว์ ก่อนหน้าไม่มีประกาศชัดเจนว่าให้การแก้ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมูเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ เม.ย. 62 หลังจากนั้นไม่ทำอะไรเลย ต่อมาวันที่ 15 ส.ค. 62 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย พรรค พท. ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องอหิวาต์ในสุกร ก็ไม่มีคำตอบอีก แต่กลับไปตอบในราชกิจจานุ โดยไม่มีดำเนินการ ทำให้ราคาหมูแพงต่อเนื่องไปถึงราคาอาหารสัตว์อื่น ๆ

“เรื่องนี้จะตั้งกระทู้ถามสด จะอยู่ในญัตติของการอภิปรายทั่วไปตาม ม.152 และถ้าไม่มีความรับผิดชอบจากนายกษ และรมว.เกษตรฯ รวมทั้งข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องนี้จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไป และจะยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. ถามหาความรับผิดชอบทางการเมือง ส่วนระดับอธิบดีก็จะต้องโดน

ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” นพ.ชลน่านกล่าว

ขณะที่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิชาการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค ASF ในสุกร เปิดเผยมติรายงานการเกิดโรคเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) หรือ ASF ในสุกร กรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบไประยะหนึ่งแล้ว ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากลเพื่อได้ขั้นตอนครบถ้วนละเอียดรอบคอบ รอบด้าน เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบ เบื้องต้นส่งชุดเฉพาะกิจ สุ่มตรวจสุกรเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นเมื่อวันที่ 8-9 ม.ค. 2565 รวมทั้งหมัด 10 ฟาร์ม 305 ตัวอย่าง และ โรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง 4 ตัวอย่าง โดยในวันที่ 8 ม.ค. 2565 สุ่มตรวจพื้นที่ จ.ราชบุรี เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่าง 6 ฟาร์ม รวม 196 ตัวอย่าง

และวันที่ 9 ม.ค. 2565 สุ่มดำเนินการในพื้นที่ จ.นครปฐม เฝ้าระวังและเก็บตัวอย่าง 4 ฟาร์ม 109 ตัวอย่าง และ 2 โรงฆ่า 4 ตัวอย่าง รวม 113 ตัวอย่าง เพื่อเข้าไปสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกรที่ฟาร์ม (blood sampling) และจากบนพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์ (surface swab) นำไปตรวจหาโรคส่งวิเคราะห์ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นจาก 309 ตัวอย่าง พบผลเป็นลบจำนวน 308 ตัวอย่างและพบผลบวกเชื้อ ASF จำนวน 1 ตัวอย่างจากพื้นผิวสัมผัสโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่ จ.นครปฐม

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรค ASF ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาตั้งแต่ต้น โดยล่าสุดได้ประสานหารือและทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุมโรคแล้ว สำหรับกรณีตรวจพบโรคในประเทศ กรมปศุสัตว์จะต้องดำเนินการประกาศเป็นเขตโรคระบาดและควบคุมการเคลื่อนย้ายในรัศมี 5 กม. รอบจุดที่พบโรค ร่วมกับจะต้องพิจารณาทำลายสุกรที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับฟาร์มที่เป็นโรคและจ่ายค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลาย

'กรม.' ยึดกรอบปล่อยกู้ เกษตรแปลงใหญ่ถึงปี69

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม.ขยายระยะเวลา
สินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่สิ้นสุดถึง
ปี 69 ภายใต้วงเงินเดิม 2.3 หมื่นล้าน
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
(กรม.) วานนี้ (11 ม.ค.) ว่าตามที่
รัฐบาลได้ดำเนินโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ 2,000 แปลง แปลงละ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท กรอบวงเงิน
โครงการรวม 2.3 หมื่นล้านบาท
ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งสิ้นสุด
ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของโครงการ
แล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2564

แต่ยังมีเกษตรกรที่ต้องการขอ
สินเชื่อและอยู่ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมจำนวนมาก อีกทั้งยังมี
การรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็น
แปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง และ
บางแปลงมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อ
มากกว่าวงเงินที่โครงการกำหนด
ดังนั้น กรม.จึงเห็นชอบให้ขยาย
ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการ
เกษตรแบบแปลงใหญ่ให้สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค.2569 ภายใต้กรอบ
วงเงินโครงการเดิมที่เหลืออยู่
และขยายระยะเวลาดำเนินการ
โครงการออกไปสิ้นสุดวันที่ 30
มิ.ย.2575 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่
30 เม.ย.2570

นอกจากนี้ กรม.ยังได้อนุมัติ
ปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จากเดิมที่สนับสนุน

สินเชื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่ม
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แปลง
ละไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นให้
สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร
ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด
ใช้เกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
แบ่งตามขนาด ประเภทธุรกิจชั้น
คุณภาพของสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความ
สามารถในการชำระหนี้คินวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของ
กลุ่มแปลงใหญ่

การขยายระยะเวลาโครงการนี้
จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร อันจะเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรที่มีคุณภาพและมีความ
หลากหลาย

ทั้งนี้ โครงการแปลงใหญ่มี
เงื่อนไข เกษตรกรที่จะเข้าร่วม
โครงการต้องมีขนาดพื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือมีเกษตรกร
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 ราย ขึ้นอยู่กับ
พืชเกษตรนั้น

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า
เกษตรกรตอบรับโครงการแปลงใหญ่
ดีมาก ขณะนี้มีถึง 3,379 แปลง
กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดทำ
โครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
จากพ.ร.ก.เงินกู้ฯเพิ่มเติม (รอบ 2)
เพื่อดำเนินโครงการแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ปี 2565

มกอช.เปิดคอร์สอบรมการใช้งานระบบ'QR Trace On Cloud'

มกอช. เปิดคอร์สอบรมการใช้งานระบบ "QR Trace On Cloud" แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP เสริมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ป้อนตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มกอช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) ซึ่งรองรับการใช้งานสินค้ากลุ่มผัก/ผลไม้ ข้าว ไข่ ประมง ปศุสัตว์ สินค้าแปรรูป

เพื่อให้เกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการนำระบบไปใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลที่มาที่ไป ข้อมูลการผลิตเพื่อใช้ในการตามสอบสินค้า

เกษตรและบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปสร้าง QR Code สำหรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบผู้บริโภค โดยที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้งานแล้ว ได้แก่ เกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทห้างร้านต่างๆ กลุ่มผู้จำหน่าย Suppliers ของ Modern Trade ที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud มกอช. จำเป็นต้องมีการจัดอบรมระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ เกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer Young Smart Farmer และผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ

และสามารถตามสอบได้สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้สามารถจำหน่ายในตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGT Farm ที่ มกอช. ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะรองรับนโยบาย "ตลาดนำการผลิต" ตามโครงการพัฒนาระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อีกช่องทางหนึ่ง.



กำแพงเพชรเปิดรับสมัครเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

นางพรพรรณ บุสสร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดตากกับจังหวัดกำแพงเพชร ในการส่งเสริม ศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ก็คือกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเป็นผู้รับผิดชอบ โดยศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยนักวิชาการออกไปถ่ายทอดองค์ความรู้ ออกติดตามให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงการอบรมในเรื่องของการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GAP แบบกลุ่มให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีใบรับรองในเรื่องของมาตรฐานการเกษตรที่ดีและปลอดภัยให้เกษตรกรซึ่งจะสามารถนำไปการันตีได้ว่าผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย



จากสารเคมี

เนื่องจากว่าในปีพ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโควิด-

19 ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมหดตัวลง ซึ่งทางคณะกรรมการก็มีความเห็นในแง่ใจในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการเกษตรโดยการยกระดับแปลงใหญ่ขึ้นมา จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วมีการจัดแผนงบประมาณรายจ่ายในการที่จะต่อยอดหรือพัฒนาสินค้าเดิมที่กลุ่มแปลงใหญ่มีอยู่แล้ว หรือสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาสินค้า โดยในการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกคุณภาพ หรือเป็นการแปรรูปต่าง ๆ ที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าการขายข้าวเปลือกแบบเดิม ๆ ฉะนั้น การผลิตข้าวเปลือกแบบเดิมก็ต้องมีการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตข้าว โดยกรมการข้าวจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกษตรกรยังขาดแคลน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการทำโครงการใน



ลักษณะนี้กลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์จะเป็นที่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

สำหรับการพัฒนาเกษตรกรซึ่งการส่งเสริมในปัจจุบันเกษตรกรก็ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมของกลุ่มในทิศทางเดียวกัน มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม แล้วก็มีความเข้มแข็งที่จะยอมพัฒนาตนเอง ภายใต้การแนะนำส่งเสริมของทางราชการ เกษตรกรที่เข้มแข็ง สามารถที่จะต่อยอด พัฒนาสินค้าให้ตลาด หรือว่าใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อที่จะอยู่รอดในวิกฤติของโรคระบาดนี้ได้ เกษตรกรที่สนใจ ที่คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อยากจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ 311 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-0014 หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร.

ขยายเวลา-วงเงินสินเชื่อเกษตรกรแปลงใหญ่

ผู้จัดการรายวัน 360° - น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุม ครม. ว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2,000 แปลง แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท กรอบวงเงินโครงการรวม 23,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64 (เงื่อนไขเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ มีขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และ/หรือมีเกษตรกรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 ราย ขึ้นอยู่กับพืชเกษตร) แต่ยังมีเกษตรกรที่ต้องการขอสินเชื่อ และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง และแปลงใหญ่บางแปลง มีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่าวงเงินที่โครงการกำหนด

ดังนั้น ครม.จึงมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการออกไปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค.69 (จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมที่เหลืออยู่ และขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการออกไปสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.75 (จากเดิมที่สิ้นสุด 30 เม.ย.70)

นอกจากนี้ ครม.ยังได้อนุมัติปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากเดิมที่สนับสนุนสินเชื่อให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยปรับเป็น 1. สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร ไม่เกินวงเงินกู้ที่นายทะเบียนกำหนด ใช้เกณฑ์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ แบ่งตามขนาด ประเภทธุรกิจชั้นคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกร และศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้คืน 2.วิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามแผนธุรกิจของกลุ่มแปลงใหญ่

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรอันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเป็นเกษตรสมัยใหม่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย.

อธิปไตยปศุสัตว์กักนรื้อนอหิวาต์หมูระบาด56จว.

ตั้งแต่มี.ค.64-อ้างเพียงเจอ กรม.ใจตีควัก574ล.เยียวยา พณ.เบรกไก่ขึ้นราคา6เดือน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยอมรับแล้วพบโรคอหิวาต์แอฟริกา
สุกรในไทย หลังสุ่มตรวจตัวอย่างโรงฆ่าสัตว์ จ.นครปฐม
พร้อมประกาศเป็นเขตโรคระบาดคุมเข้มเคลื่อนย้ายรัศมี
5 กม. ด้านนายกฯสั่งเร่งแก้ปัญหาทั้งระบบ ★ มีต่อหน้า 11

อธิบดีปศุสัตว์ ☆ ต่อจากหน้า 1
วันโดนระงับการส่งออก 6 ปี กรม.ไปเที่ยวทุ่งงบฯ
กว่า 574 ล้านบาท ชดใช้หมูติดโรคถูกทำลายใน
58 จังหวัด กรมการล้างภายในหรือสมาคมตรึง
ราคาไก่ 6 เดือน ส่วนไข่ยังไม่ยอมลด ชูใครกักตุน
เจอโทษหนัก ขณะที่ร้านไข่ต้มกับนเลหลวงต่อโสรจ
ขอปรับราคา 20 บาท

ปัญหาหมูแพงส่งผลกระทบต่อสามเป็นลูกโซ่
ไปถึงไข่ไก่และสินค้าบริโภคอื่นๆที่ทยอยขยับขึ้น
ราคาตามทำให้ประชาชนต้องแบกภาระค่าครองชีพ
เพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางเศรษฐกิจฝืดเคือง ขณะที่
หลายหน่วยงานพยายามเร่งแก้ปัญหาเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน

● **ปศุสัตว์รับแล้วพบอหิวาต์ในสุกร**
ล่าสุดอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกมายอมรับแล้ว
พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine
fever: ASF) ที่เป็นต้นเหตุทำให้หมูแพง โดยเมื่อ
วันที่ 11 ม.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดี
กรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้าน



◀ **สินค้าถูก**
ชาวบ้านแห่ไปเลือกซื้อ
สินค้าราคาถูกที่กระทรวง
พาณิชย์จัดโครงการรถ
Mobile นำมาจำหน่ายใน
ราคาต่ำกว่าท้องตลาดบริเวณ
ชุมชนวัดทองบางเข็อกหนัง
เขตตลิ่งชัน กทม. โดยหมู
สันนอกและเนื้อแดง กก.ละ
150 บาท และไข่ไก่แผงละ
80 บาท เพื่อช่วยเหลือค่า
ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น.

วิชาการป้องกันควบคุมและกำจัดโรค ASF ในสุกร เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนจัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบ สภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยงที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น ใน จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม วันที่ 8-9 ม.ค. ที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 10 ฟาร์ม 305 ตัวอย่าง และโรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง 4 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกรที่ฟาร์มและจากบนพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์นำไปตรวจหาโรคส่งวิเคราะห์ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างจากทั้งหมด 309 ตัวอย่าง พบผลเป็นลบ 308 ตัวอย่าง และพบผลบวกเชื้อ ASF 1 ตัวอย่างจากพื้นผิวสัมผัสในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่มาจก จ.นครปฐม

● คุมเข้มเขตโรคระบาดรัศมี 5 กม.

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ขณะนี้ชุดเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่เข้าสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาถึงแหล่งที่มาของสุกรและสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว สำหรับการดำเนินงานกรณีตรวจพบโรคในประเทศ กรมปศุสัตว์จะประกาศเป็นเขตโรคระบาดและมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายในรัศมี 5 กม. รอบจุดที่พบโรค รวมทั้งต้องพิจารณาทำลายสุกรที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค หรือมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับฟาร์มที่เป็นโรคและจ่ายค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆที่ไม่อยู่ในรัศมีการควบคุมโรค การเคลื่อนย้ายสุกรทุกวัดคู่ประสงค์จะต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ คำนี้ถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมทั้งการขออนุญาตนำสุกรเข้ามาเลี้ยงต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่และเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว

● เห็นควรประกาศไทยพบโรค ASF

“กรมปศุสัตว์เห็นควรประกาศประเทศไทยพบโรค ASF และรายงานไปองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทราบต่อไป และขอความร่วมมือที่น้องเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมโรคให้สงบได้โดยเร็วเหมือนดังที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการควบคุมโรคอย่างเช่นโรคไข้หวัดนก และขอแจ้งประชาชนให้ทราบว่าสุกรที่เป็นโรค ASF เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสูดหรือสัตว์ชนิดอื่น ผู้บริโภคยังสามารถรับประทานเนื้อสุกรได้อย่างปลอดภัย โดยจะต้องให้ความร้อนปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส” นายสัตวแพทย์ศรีวิศกล่าวและว่า หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติหรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติสามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วน

กรมปศุสัตว์ 06-3225-6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ 24 ชม.

● กรม.ไฟเขียว 574 ล้านบาทใช้หมู

ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 18.45 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 574.1 ล้านบาท ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่รุนแรง โดยจะจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.64-15 ต.ค.64 ตาม ม.13 (4) แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.58 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.60 แล้ว

● เยียวยาให้เกษตรกร 56 จังหวัด

นายธนกรกล่าวว่า การอนุมัติงบกลางครั้งนี้เป็นการของงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายระหว่างวันที่ 29 มี.ค.64-15 ต.ค.64 ในพื้นที่ 56 จังหวัด ดังนี้ ภาคกลาง 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อยุธยา สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลยหนองบัวลำภูมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่นอำนาจเจริญ หนองคาย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด นครพนมอุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร และยโสธร ส่วนภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปางแม่ฮ่องสอน น่าน พะเยาแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัยพิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ และภาคใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรังกระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุงพังงา และสงขลา ทั้งนี้มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยราคาสุกรที่ถูกทำลายคิดเป็นเงิน 574.1 ล้านบาท จำแนกเป็นเกษตรกร 4,941 ราย สุกร 159,453 ตัว

● นายกฯยังไม่แจ้งอธิบดีปศุสัตว์

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม มีคำปรารภและข้อสั่งการถึงเรื่องราคาสินค้า โดยแสดงความเป็นห่วงเรื่องราคา

สินค้า โดยเฉพาะหมวดอาหารสดหลายประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากภาวะเงินเฟ้อขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการควบคุมดูแลตลาดสินค้าอื่นๆ พร้อมทั้งกำชับให้ ร.ม.ว.เกษตรและสหกรณ์ดูแลงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุก ส่วนกรณีมีการตั้งคำถามบทบาทของ ร.ม.ว.พาณิชย์และ ร.ม.ว.เกษตรฯ ที่เทียบเคียงกับเรื่องปัญหาการควบคุมดูแลนั้น นายธนกรเผยว่า นายกฯเห็นว่าทุกคนทำงานหนัก อาจพูดน้อยไปหน่อย เมื่อถามว่าถึงขั้นต้องพิจารณาแก้ อธิปไตยคู่ศัตรูปศุสัตว์หรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า นายกฯขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

● ผวาโดนระงับการส่งออกหมู 5 ปี

มีรายงานว่า ในระหว่างการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์แสดงความเห็นว่า ก่อนหน้านี้กรมปศุสัตว์ได้ของงบประมาณเรื่องมาตั้งแต่ปี 63 ขอมาสองสามรอบแล้ว แสดงว่าเรามีการดำเนินการอยู่ เราอยู่รอดเกิดโรคระบาดขึ้น ดังนั้นขอให้เร่งแก้ปัญหาทั้งระบบโดยเร็ว ปัญหาเกิดตรงไหนให้แก้ไขปัญหาตรงนั้น หมูแพงเกิดจากอะไร ถ้าเป็นเพราะต้นทุนก็แก้ต้นทุน โรคระบาดก็ต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ และขอให้เร่งเรื่องโดนระงับการส่งออก 5 ปี ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ดูแลเป็นพิเศษ “มีหลายคนบอกผมว่าให้ย้ายอธิบดีปศุสัตว์ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย ขอให้รัฐมนตรีไปกำกับปลัดกระทรวงและอธิบดีด้วย เพราะมีผลต่อตำแหน่งทั้งปัจจุบันและอนาคต”

● ลุ้นไทยผลิตวัคซีนที่แรกในโลก

ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ร.ม.ว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรฯได้สรุปเรื่องโรคระบาดในหมูตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และจะแถลงโดยเร็วที่สุด รวมถึงกำลังพิจารณาเกี่ยวกับกรนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศจะดำเนินการได้หรือไม่ เพราะต้องระวังกระทบกับผู้ค้ารายย่อย แต่ถ้าทำได้จะช่วยในเรื่องราคาเนื้อหมูได้อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเนื่องจากที่ผ่านมาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังไม่เคยมีวัคซีนออกมา ไม่มีใครผลิตได้เป็นร้อยๆปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนา และน่าจะผลิตได้เป็นที่แรกในโลก

● “จูรินทร์” ของบกลางแก้ของแพง

มีรายงานว่า นายจูรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.พาณิชย์ แจ้งกับนายกฯว่า หลังจากนี้อาจจำเป็นต้องของบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าหลายชนิดที่แพงขึ้น ไม่ใช่เฉพาะราคาหมูแพงเท่านั้น อะไรที่จำเป็นก็ตั้งของบ อย่างน้ำมันแพง ไฟฟ้าแพงก็มีการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์เมื่อคราวจำเป็นตั้งของบ ไม่เช่นนั้นจะแก้ไม่ได้

ส่วนอะไรไม่จำเป็นก็ไม่เอา ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่าหากเรื่องไหนจำเป็นก็ต้องให้ให้ทำรายละเอียดของเรื่องเข้ามา ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ เพราะเราต้องดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

● ขอพาณิชย์นำเข้าหมูเพื่อนบ้าน

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเร่งช่วยฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงหมูในภาคเหนือ และภาคอีสานตามคำสั่งนายกฯและขอเสนอกระทรวงพาณิชย์ให้นำเข้าหมูข้ามพรมแดนในประเทก่อน หลังจากหมูไทยหายไปจากระบบ เบื้องต้นสามารถนำเข้าหมูจากเพื่อนบ้านในราคาถูกลงได้ภายใน 30 วัน ขอเพียงแต่กระทรวงพาณิชย์อนุมัติการนำเข้าเท่านั้น ส่วนที่พบโรค ASF ในไทยเบื้องต้นคงไม่กระทบการส่งออกเพราะขณะนี้หมูไทยไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ ไม่มีให้ส่งออกแล้ว

● ตรึงราคาไก่ 6 เดือน-ไข่ไก่ไม่รับ

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาไก่เนื้อและไข่ไก่ปรับราคาลดลงเมื่อหมูว่า ผลพวงของการปรับขึ้นราคาของเนื้อหมู ทำให้ราคาไก่เนื้อ และไข่ไก่ปรับขึ้นตามเพราะต้นทุน โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นมากสำหรับราคาไก่เนื้อที่มีข่าวว่าผู้เลี้ยงได้ปรับขึ้นราคาขายนั้น ล่าสุดได้ประชุมร่วมกับผู้เลี้ยง ทั้งสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยบริษัทรายใหญ่ รวมถึงกรมปศุสัตว์เห็นตรงกันที่จะตรึงราคาขายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกขึ้นส่วนไก่สดเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือน มิ.ย.65 ส่วนไข่ไก่ที่มีข่าวว่าผู้เลี้ยงประกาศปรับขึ้นราคาไปแล้วฟองละ 20 สตางค์นั้น ขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะปรับขึ้นราคา และเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ ผู้ผลิตรายใหญ่ และกรมปศุสัตว์ เพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาเช่นกัน แต่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือทันที และขอไปหารือร่วมกันอีกครั้ง

● ลุยเช็กสต็อก-ชุกักตุน โคนหนัก

นายวัฒนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนมาตรการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้ออกประกาศให้ผู้เลี้ยงและผู้ค้า ต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยง และการเก็บสต็อกหมูฆ่าและตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมปริมาณ และจะออกตรวจสอบร่วมกับกรมปศุสัตว์ หากพบผู้ค้ารายใดกักตุน หรือแจ้งไม่ตรง ไม่สอดคล้องกับปริมาณที่

แจ้งมา จะดำเนินการตีตามกฎหมาย เพื่อนำเนื้อหมูออกมาสู่ตลาดให้มากที่สุด แต่ปัญหาที่ต้องเร่งทำคือเพิ่มปริมาณเนื้อหมู และทำให้ผู้เลี้ยงที่เลิกเลี้ยงไปแล้วกลับมาเลี้ยงต่อเพราะขณะนี้เนื้อหมูหายไปจากระบบกว่า 30% อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ขออนุมัติงบกลางช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการเปิดจุดขายสินค้าราคาถูกที่อาจจะเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 1,500 จุดทั่วประเทศ

● แนะนำวิถีวัตถุดิบอาหารสัตว์

นางฉวีวรรณ คำพา นายคสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหารบริษัท ไนโครลิววิวรรณ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของไทยเผยว่า ปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขได้คือราคาวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงถึง 40% กลายเป็นปัจจัยทำให้ราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่พุ่งสูงจนทำให้ผู้เลี้ยงหมูและไก่หลายรายที่ไม่มีความชำนาญทางการเงินต้องหยุดระบบการผลิต เป็นที่มาของการขาดแคลนเนื้อหมูและไก่แนวทางแก้ปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งสูงนั้นรัฐบาลควรลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งกากถั่ว ข้าวโพด และวัตถุดิบอื่นๆที่ลดต้นทุนการผลิต โดยเชื่อว่าราคาเนื้อหมูและเนื้อไก่ที่พุ่งสูงขึ้นจะเป็นชนั่ไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน

● ตลาดอ่อนนุชเจียบ-ลูกค้าหาย

ส่วนบรรยากาศการซื้อขายตามตลาดอาหารสดตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะตลาดอ่อนนุชตลาดใหญ่เก่าแก่ย่านสุขุมวิท เขตวัฒนา พบว่าไม่คึกคักเหมือนก่อน แฉงอาหารสด อาหารแห้งและแผงอาหารปรุงสำเร็จมีประชาชนมาเลือกซื้อน้อยลงบางแผงหยุดขายชั่วคราว เพราะแบกราคาต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว น.ส.เอ๋สายทอง เจ้าของแผงขายหมูตลาดอ่อนนุช เผยว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปธรรม ราคาขายส่งเนื้อหมูสดฆ่าและแล้งยังมีราคา กก.ละ 180-250 บาทเป็นราคาปรับจากโรงงานฆ่าและไม่สามารถขายราคาต่ำกว่านี้ทำให้ลูกค้าหดหายอย่างไรก็ตามต้องรอดูว่ารัฐบาลจะสามารถคุมราคาเนื้อหมูได้อย่างที่ประกาศไว้หรือไม่

● ร้านคอกหมูย่างปรับไปขายไก่

นายณกุล กวินรัตน์ หรือ “เซฟอีสต์” เจ้าของร้านคอกหมูพระราม 5 ร้านชื่อดังย่านถนนราชพฤกษ์ ต.บางขุนทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กล่าวว่า ผลกระทบจากหมูแพงทำให้ทางร้านต้องถอดเมนูคอกหมูย่างและซื้อโครงหมูย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านออกไปเพราะสู้ราคาหมูไม่ไหว โดยทยอยถอดเมนูหมูออกสัปดาห์ละ 2 เมนู เชื่อว่าราคาหมูยังพุ่งขึ้น

ไม่หยุด เนื่องจากหมูขาดตลาดอีกนานหลายเดือนถ้าซื้อหมูแพงขายแพงถูกค้าก็คงไม่ไหว ในระยะนี้คงไม่ได้กลับมาขายหมูอีก ทางร้านจึงปรับเปลี่ยนไปขายเมนูจากไก่ย่างแทนหมูแม้ราคาไก่จะปรับตัวขึ้นแต่ก็ยังถูกกว่าหมูมาก ประกอบกับไก่ไม่ขาดตลาดแน่นอนลูกค้าก็เข้าใจและตอบรับดี ส่วนใหญ่ที่ตั้งใจมากินหมูย่างถ้าไม่มีหมูก็สั่งไก่แทน แต่ราคาต่างกันยอดขายจึงสู้หมูไม่ได้ จึงต้องนำเมนูเนื้อและปลาเข้ามาเสริม

● ตรึง-พังกาแห่งซื้อหมูธงฟ้ากักคัก

ส่วนที่แผงขายเนื้อหมูสดหน้าสวนสาธารณะนาหมื่นราษฎร์ ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง นายชรัสศักดิ์ เจริญโสทา ผวจ.ตรัง และ น.ส.สุภาภิตต์ เกสียงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจแผงขายหมูธงฟ้าที่เข้าร่วมรายการหมูราคาถูกกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค โดยในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนซื้อหมูธงฟ้ากันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา นายพรภิรมย์ ทุ่งตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ตรวจร้านขายหมูสดและไข่ไก่ในโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา โดยราคาหมูเนื้อแดง สันนอก และสันใน จำหน่ายราคา กก.ละ 150 บาท สามชั้น 200 บาท ส่วนไข่ไก่เบอร์ 0 แฉงละ 90 บาท มีประชาชนเข้าแถวซื้ออย่างคึกคัก

● ไข่ต้มแค้นพ่อโสธรปรับราคา

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวสำรวจร้านไข่ไก่ต้มแค้นวัดหลวงพ่อโสธร บนถนนเทพคุณากร อ.เมืองฉะเชิงเทรา พบว่ามีการขึ้นราคามาตามกลไกตลาดสอบถามนางหนึ่งพัย ใจดี อายุ 50 ปี เจ้าของร้านอิมเวอรี่ไข่ต้ม เผยว่า ขายไข่ต้มมากกว่า 10 ปี ยอมรับว่าไข่แพงมีผลกระทบต่อทั้งประชาชนและแม่ค้าเวลาของขึ้นจะขึ้นทุกอย่าง เดิมไข่ต้มแค้นลูกเล็กอยู่ที่ 330-360 บาทต่อไข่ต้ม 100 ฟอง ไข่ต้มลูกใหญ่อยู่ที่ 360-400 บาทต่อไข่ต้ม 100 ฟอง ตอนนี้ปรับเพิ่มเป็นราคาทะกร้าละ 20 บาท หากราคาไข่ยังปรับขึ้นต่อเนื่องก็ต้องปรับตามราคาตลาดแต่ถ้าราคาไข่ปรับลดก็จะลงให้ทันที

● คงราคาแก๊สหุงต้มถึง 31 มี.ค.

ด้านนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ตรึงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กก. ไปถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ จากเดิมจะหมดระยะเวลาตราตรึงราคาวันที่ 31 ม.ค.นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งนี้ กบง.จะประสานไปยังคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันให้



ยังแน่น ประชาชนยังคงใช้บริการเรือด่วนคลองแสนแสบ บริเวณท่าเรือประตูน้ำอย่างเนืองแน่น แม้ว่าบริษัทครอบครัวขนส่งออกประกาศจะขอปรับราคาโดยสารอีกระยะละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.นี้ เนื่องจากไม่สามารถตรึงราคาจากสถานการณ์โควิด-19 และราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้น.

สอดคล้องกับแนวการตรึงราคาแอลพีจีในครั้งต่อไป และขอความร่วมมือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ช่วยเหลือส่วนลดราคาแอลพีจีให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปตท.ดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้เช่นกัน

● พาณิชย์จัดรถ Mobile ขายของถูก

ด้านกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการรถ Mobile จำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดบริเวณชุมชนวัดทองบางเข็อกหนึ่ง เขตตลิ่งชัน กทม. โดยหมู่อินนอกและเนื้อแดง กก.ละ 150 บาท ไข่ไก่แผงละ 80 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ 18 บาท น้ำมันพืชปาล์ม 1 ลิตร 48 บาท และข้าวหอมมะลิถุงละ 5 กก. 120 บาท มีประชาชนเดินทางไปซื้อกันล้นคึกคัก ส่วนบรรยากาศบริเวณท่าเรือประตูน้ำคลองแสนแสบยังคงมีผู้ใช้บริการเรือด่วนอย่างต่อเนื่อง หลังจากบริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา ขอปรับราคา ค่าโดยสารขึ้นอีกระยะละ 1 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่าเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2563 เนื่องจากไม่สามารถตรึงราคาจากสถานการณ์โควิด-19 และราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.เป็นต้นไป

มกอช. คุ่มเข้มด่านหนองคาย ย้ำมาตรการสุขอนามัย ตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร รับเปิดเส้นทางรถไฟลาว-จีน



สก๊อปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

ด่านหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งใน 16 ด่าน ที่เพิ่มขึ้นในพิธีสาร เกี่ยวการส่งออกและนำเข้าผลไม้ทางบก ผ่านประเทศที่ 3 ระหว่างไทยกับจีน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากทำให้มีด่านส่งออกและนำเข้าทั้งจากไทยและจีนมากขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังมีทางเลือกในการใช้เส้นทางขนส่งเพิ่มขึ้น สามารถเลือกใช้เส้นทางที่สะดวกและเหมาะสม ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ไทย เป็นผลไม้เมืองร้อน มีอายุการเก็บรักษาสั้น โดยเป็นด่านของไทย 6 ด่าน ได้แก่ เชียงของ มุกดาหาร นครพนม บ้านผกาคาด บึงกาฬ หนองคายและด่านของจีน 10 ด่าน ได้แก่ ไทฮวยอีกว่าน ไมฮาน ตงซิง ด่านรถไฟผิงเสียงด่านรถไฟไม้อาน เทอไซ่ว ด่านรถไฟเทอไซ่ว หลงปิง เทียนเป่า และสยไซ่ว

ทั้งนี้ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมประชุมหารือพร้อมรับฟังประเด็นปัญหาการส่งออก

และนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านด่านจังหวัดหนองคาย รวมถึงการใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรในปีงบประมาณ 2566ร่วมกับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการบูรณาการการทำงาน เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการขยายตัวทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานด้านตามจุดต่างๆ ในพื้นที่จำนวน 7 จุด ได้แก่ ด้านตรวจศุลกากรหนองคาย ด้านอาหารและยาหนองคาย ด้านกักกันสัตว์หนองคาย ด้านตรวจพืชหนองคาย ด้านตรวจสัตว์น้ำหนองคาย พื้นที่ขนส่งทางบกที่แขวงหลวงหนองคายรับผิดชอบ สถานีรถไฟหนองคาย และสถานีรถไฟนาทา พร้อมได้เน้นย้ำมาตรการการควบคุมด้านสุขอนามัยและการตรวจสอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไข รวมถึงเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ภาพรวมสถิติการค้าชาย



แดนรายปีงบประมาณ (Border Trade) จากด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมทั้งการนำเข้า-ส่งออกในปีงบประมาณ 2564 มีมูลค่าถึง 70,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าจากการส่งออกที่มากกว่าการนำเข้าถึง 6 เท่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid-19 จะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางของประชาชนแต่การค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย พบว่าการส่งออกสินค้ามีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 23% โดยเพิ่มขึ้นกว่า 12,000 ล้านบาท ในขณะที่การนำเข้าลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณ 2,000 ล้านบาท

“อย่างไรก็ตาม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ “โอไมครอน” ในขณะนี้ได้

สร้างความกังวลใจให้กับหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งได้หันมาใช้และคำนึงถึงความสำคัญทางด้านสุขอนามัยอีกครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของ Food Safety ซึ่งจีนในฐานะที่เป็นพันธมิตรหลักของไทย ก็ได้ประกาศนโยบาย Zero tolerance เรื่องการควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศให้เท่ากับศูนย์ ซึ่งนโยบายดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อภาคการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าได้ไปค้างอยู่หน้าด่านชายแดนจีนจำนวนมาก จากการประกาศนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบัน ด่านชายแดนทั้ง 6 และด่านชายแดนเส้นทางรถไฟที่บรรจุอยู่ในพิธีสาร พบว่าในข้อกำหนดการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและการนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่ 3 ระหว่างไทยกับจีน ยังคงปิดทำการชั่วคราวและจำกัดปริมาณนำเข้าส่งออกอยู่”
เลขาธิการ มกอช. กล่าว

'เอเอสเอฟ' ดันต้นทุนฟาร์มปศุสัตว์คัมพูนที่เสี่ยง56จังหวัด

กรุงเทพธุรกิจ • "ปศุสัตว์" เผยพบเชื้อ "เอเอสเอฟ" ที่ฟาร์มสุกรนครปฐม ประกาศเขตโรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ 5 กม. แจ้งองค์การสุขภาพสัตว์โลก เตือนชาติสมาชิก ครม.อนุมัติงบ 574 ล้านบาท เยียวยา ทำลายสุกร 56 จังหวัดเสี่ยง สภาเกษตรกรฯ ไม่เพียงพอ สมาคมผู้เลี้ยง คัดค้านหลังจากนี้ต้นทุนพุ่ง

กรมปศุสัตว์ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการ วานนี้ (11 ม.ค.) ถึงการตรวจพบเชื้อไวรัสสอหวัดแอฟริกา ในสุกร หรือ African Swine Fever (ASF) หลังจาก ก่อนหน้านี้ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ 7 ธ.ค.2564 เพื่อแจ้งผลการตรวจวินิจฉัยโรคของ สถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย ที่พบเชื้อไวรัสสอหวัดแอฟริกาในสุกรในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านวิชาการป้องกันควบคุม และกำจัดโรค ASF ในสุกร กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงสุกรหนาแน่นในวันที่ 8-9 ม.ค. 2565 รวม 10 ฟาร์ม 305 ตัวอย่าง และโรงฆ่าสัตว์ 2 แห่ง 4 ตัวอย่าง ในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม

สำหรับผลการวิเคราะห์ 309 ตัวอย่างพบผลวิเคราะห์ เป็นลบ 308 ตัวอย่าง และพบผลบวกเชื้อ ASF จำนวน 1 ตัวอย่าง จากตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสบริเวณ โรงฆ่าสัตว์ในนครปฐม

ทั้งนี้ ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สอบสวนโรคทางระบาดวิทยาถึงแหล่งที่มาของสุกรและสาเหตุเพื่อ ควบคุมโรคโดยเร็วและลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกร โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและ ป้องกันการเกิดโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้ง ทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคี เช่น สมาคมผู้เลี้ยง สุกรแห่งชาติ ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

ส่วนกรณีตรวจพบโรคในประเทศจะประกาศ เป็นเขตโรคระบาดและควบคุมการเคลื่อนย้าย

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

เอเอสเอฟ

ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดที่พบโรค ร่วมกับการ พิจารณาทำลายสุกรที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นโรค โดยจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย ในขณะที่ยังมีชีวิตหรือที่ครีมีควบคุมโรคการเคลื่อน ย้ายต้องได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์โดยคำนึง ถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบ น้อยที่สุด รวมทั้งการขออนุญาตนำสุกรเข้า มาต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

แจ้งองค์การสุขภาพสัตว์โลก

"หลังจากนี้กรมปศุสัตว์จะต้องแจ้งการ พบโรคไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกทราบ"

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกร ทำตามมาตรการควบคุมโรคเคร่งครัด เพื่อให้ โรคสงบเร็วเหมือนควบคุมโรคไข้หวัดนก และ สุกรที่เป็นโรค ASF เป็นโรคไม่ติดต่อสูดหรือ สัตว์ชนิดอื่นโดยผู้บริโภคได้รับประทานเนื้อสุกร ได้ด้วยการปรุงสุกที่อุณหภูมิสูงกว่า 70 องศา เซลเซียส

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ระบุว่า ปี 2564 ไทยมีเกษตรกรผู้ เลี้ยงสุกร 187,272 ราย เป็นเกษตรกรรายย่อย 184,091 ราย เลี้ยงสุกรขุน 2.24 ล้านตัว สุกรพันธุ์ 390,000 ตัว ลูกสุกร 689,000 ตัว เป็นเกษตรกร รายใหญ่ 3181 ราย เลี้ยงสุกรขุน 5.94 ล้านตัว สุกรพันธุ์ 683,400 ตัว และลูกสุกร 1.53 ล้านตัว ทั้งนี้มีการแพร่ระบาดโรค ASF ตั้งแต่ปี 2561

จนปัจจุบันทั่วโลกพบการระบาดไปแล้ว 38 ประเทศ เป็นประเทศในทวีปยุโรป 13 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ ทวีปเอเชีย 15 ประเทศ ทวีปอเมริกา 1 ประเทศ และประเทศแถบ โอเชียเนีย 1 ประเทศ

รวมทั้งในปี 2564 พบการระบาดใน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ ลาว, กัมพูชา, เมียนมาและมาเลเซีย ซึ่ง ส่งผลให้ไทยเสี่ยงสูงขึ้นในพื้นที่ 244 อำเภอ ใน 56 จังหวัด

เคาะ574ล้านบาทชดเชยเกษตรกร

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ สำนักงานนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลางรายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น 574 ล้านบาท เพื่อป้องกัน ASF และโรคระบาด ร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า

ทั้งนี้ ภาครัฐจ่ายค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูก ทำลายตั้งแต่ 23 มี.ค.2564 ถึง 15 ต.ค.2564 ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่ 56 จังหวัด โดยมีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ทำลาย สุกรแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดใช้ราคาสุกร ที่ถูกทำลายคิดเป็นเงิน 574 ล้านบาท จำแนก เป็น เกษตรกร 4,941 ราย สุกร 159,453 ตัว ผู้เลี้ยงสุกรคัดต้นทุนพุ่ง

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยง สุกรแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ภายหลังจากที่ กรมปศุสัตว์ประกาศพบเชื้อ ASF ในไทยนั้น อุตสาหกรรมมีการเลี้ยงสุกรของไทยถือว่าได้รับ ผลกระทบอย่างหนัก การเลี้ยงสุกรหลังจากนี้

จะมีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้นต้องบริหารจัดการ ฟาร์มอย่างเข้มงวดยิ่งกว่าเดิมและมีต้นทุนสูง ขึ้น ในขณะที่การส่งออกคงทำไม่ได้อีกจนกว่า ไทยจะควบคุมการระบาดได้

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภา เกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 และประธานสภา เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจาก นี้กรมปศุสัตว์จะต้องจะล็อกดาว์น โดยห้าม เคลื่อนย้ายสุกรและซากในพื้นที่ที่ตรวจพบ

เชื้อแล้วฝังกลบตามระเบียบของโรคระบาด และรัฐบาลชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด

ทั้งนี้ ASF เป็นเชื้อที่ไม่ติดคน ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบกับผู้บริโภคที่เป็นไปได้ที่จะนำสุกรมีชีวิตในพื้นที่พบเชื้อมาฆ่าและแต่ต้องควบคุมการเคลื่อนย้ายไม่ให้ข้ามเขตซึ่งเรื่องนี้ต้องให้กรมปศุสัตว์ตัดสินใจเท่านั้น

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า การเยียวยาตามที่กรม.อนุมัติงบประมาณ 574 ล้านบาท ไม่พอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุกรแม่พันธุ์ของไทย 22 ล้านตัว เหลือเพียง 5 แสนตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ 2 หมื่นบาท โดยผู้เลี้ยงบางรายใช้เงินลงทุนสูงกว่า 1 พันล้านบาท และยังเป็นหนี้เพราะสุกรตายหมดแล้ว ซึ่งรัฐบาลต้องหาแนวทางดูแลกลุ่มที่ยังเป็นหนี้เหล่านี้ด้วย

ส่วนการเลี้ยงในอนาคตต้องปรับตัวเข้มงวดให้มากที่สุดเช่นเดียวกับจีนซึ่งจะมีจุดทำความสะดวกคนงานทุกจุด และห้ามพาหนะออกนอกฟาร์ม ทำให้การเลี้ยงสุกรรอด

“ประภัตร” ชงพาณิชย์นำเข้าหมู

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เร่งช่วยฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงหมูในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะที่กรมปศุสัตว์ประกาศพบการระบาดที่นครปฐม ดังนั้นหลังจากมีการติดโรคตายทำให้ราคาสุกรในประเทศสูงขึ้น

“ผมเสนอกระทรวงพาณิชย์ให้นำเข้าหมูมาบริโภคในประเทศหลังจากหมูไทยหายจากระบบ โดยเบื้องต้นนำเข้าหมูจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาถูกได้ภายใน 3 วัน ขอเพียงแต่กระทรวงพาณิชย์อนุมัติการนำเข้า ส่วนที่พบ ASF ในไทยคงไม่กระทบการส่งออก เพราะ

ขณะนี้หมูไทยไม่เพียงพอบริโภคในประเทศ จึงไม่มีให้ส่งออกแล้ว”

“พาณิชย์” เร่งตรวจสอบสต็อกสุกร

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศให้ผู้เลี้ยงและผู้ค้าต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยงและการสต็อกหมูฆ่าและตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2565 ขณะนี้กำลังรวบรวมปริมาณ และจะออกตรวจสอบร่วมกับกรมปศุสัตว์ หากพบผู้ค้ารายใด กักตุนหรือแจ้งปริมาณไม่ตรงจะดำเนินคดีเพื่อนำเนื้อสุกรออกสู่ตลาดมากที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ขออนุมัติงบกลางจากรัฐบาลเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนและชดเชยให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์รายย่อยทั้งหมู ไก่ และไข่ไก่ โดยเฉพาะการเบียดจุดขายสินค้าราคาถูกเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 1,500 จุดทั่วประเทศ จากปัจจุบันมีจุดขายเนื้อสุกรราคา กิโลกรัมละ 150 บาท รวม 667 จุด

งานวิจัยจัดขยะการเกษตร ผลิตถ่านดูดกลิ่น-สร้างรายได้

น.ส.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อาทิ เปลือกทุเรียน เหม้มันสำปะหลัง แขนข้าวโพด ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการจัดการโดยเผาทิ้งในที่โล่งเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน จึงสนับสนุนทุนวิจัยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ นำนวัตกรรมผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ส่งเสริมรายได้สร้างเกษตรกรต้นแบบ จ.อุดรดิตถ์ และ จ.สุรินทร์ กว่า 100 ราย เน้นใช้ถ่านดูดซับกลิ่น ความชื้นยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ นวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 ด้วยวิธีไพโรไลซิส เป็นแนวทางแก้ปัญหาการกำจัดขยะซึ่งนักวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านและติดตั้งนวัตกรรมแล้ว ประกอบด้วย เตาผลิตถ่านดูดกลิ่นแบบไพโรไลซิส เครื่องบดถ่าน ชั้นตากถ่าน เครื่องอัดถ่าน เครื่องเจียรตัดแต่งถ่าน และเครื่องเป่าลมร้อน พร้อมการออกแบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และเกษตรกรต้นแบบ กว่า 100 ราย

ด้าน ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเปิดเผยว่า การใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ เป็นการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม โดยการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

มาผลิตถ่านไบโอชาร์ (Biochar) โดยออกแบบเตาเผาถ่าน ด้วยกระบวนการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและอากาศ หรือจำกัดอากาศให้เข้าไปเผาไหม้น้อยที่สุด เรียกว่า “การแยกสลายด้วยความร้อนหรือกระบวนการ “ไพโรไลซิส” ทำให้อ่านที่ได้มีความพรุนสูง น้ำหนักเบา มีพื้นที่ผิวในการดูดซับประจุบวกสูง เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการดูดซับความชื้น ประจุลบ และกักเก็บน้ำเหมาะต่อการนำไปเป็นวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน และการประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของการผลิตถ่านดูดกลิ่น เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และรักษาทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น ความชื้น และจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคในอากาศได้เป็นอย่างดี ซึ่งถ่านมีประจุลบและอินฟราเรดยาว ทำให้มีคุณสมบัติต่อสุขภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด สามารถวางไว้ในห้องนอน หรือใช้ได้ทั้งครัวเรือน เนื่องจากไม่มีสารเคมีเจือปน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัสดุอินทรีย์ 100% ภายได้แบรนด์ถ่านดูดกลิ่น “Biochar for Life” ผลิตโดย ชุมชนกลุ่มคนเอาถ่าน ด.เมืองสิงห์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ และ “PK Biochar air purifier” ผลิตและจำหน่ายโดยกลุ่มคนทำถ่าน ด.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุดรดิตถ์ โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ถ่านดูดกลิ่น มผช.180/2563 ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างจริงจัง

เกษตรวันนี้...สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ฝากนายกะหล่ำปลีมาเตือนเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงในระยะใบอ่อน-แทงช่อดอก รับมือด้วงงวง ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงขนาดเล็ก ก่อนการวางไข่ ตัวเต็มวัยเพศเมียจะใช้อวัยวะที่อยู่ปลายวงเจาะที่ด้านข้างของเส้นกลางใบ จากนั้นจะวางไข่ตามแกนกลางใบอ่อนประมาณ 2-14 ฟองต่อไป.....● เมื่อวางไข่เสร็จ จะกัดใบห่างจากข้อใบประมาณ 1-2 เซนติเมตร เหลือแต่โคนใบทำให้ใบอ่อนส่วนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงลงบนพื้นดิน เหลือแต่โคนใบทำให้ใบอ่อนส่วนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงลงบนพื้นดิน หนอนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในใบมะม่วงที่ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน จากนั้นจะเข้าดักแด้ตามพื้นดินที่มีความชื้น โดยใช้ดินสร้างเป็นรังดักแด้ พบการระบาดของด้วงงวงกัดใบมะม่วง ในระยะที่มะม่วงแตกใบอ่อน โดยด้วงจะกัดใบอ่อนขาดเหลือแต่โคนใบไว้บนต้น ภายในระยะเวลา 2-3 วัน.....●

สำหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไข แนะนำให้เกษตรกร เก็บใบอ่อนมะม่วงที่ถูกกัดร่วงตามโคนต้น นำไปเผาหรือฝังเพื่อทำลายไข่และหนอน หากพบการทำลายของด้วงงวงกัดใบมะม่วง ควรพ่นด้วยสาร คาร์บาริล 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร การใช้สารกำจัดแมลงควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงชนิดอื่น ๆ มีส่วนช่วยลดการทำลายด้วงกัดใบด้วย และไถพรวนดินจะช่วยลดความเสียหายลงได้.....●

เกษตรวันนี้

นายกะหล่ำปลี





สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89 เป็นพันธุ์ลูกผสม ถูกปรับปรุงพันธุ์ขึ้นภายใต้โครงการวิจัย "การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตแอนโทไซยานินและการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561)

โดยทีมวิจัยได้ดำเนินการผสมพันธุ์ระหว่างสตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 829 พันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำเข้ามาจากอิสราเอลเมื่อปี 2542 เป็นสายพันธุ์พ่อ ที่มีลักษณะเด่นคือ ผลมีลักษณะรูปทรงกรวยปลายตัดขนาดใหญ่ ผิวผลหนา สีแดงอมส้ม ผิวทึบแสง เนื้อในกลาง ความแน่นเนื้อสูง รสเปรี้ยวอมหวาน กรอบ น้ำน้อย เส้นใยมาก กลิ่นหอม ช้ำยาก ทนทานต่อการขนส่ง ไม่นิยมกินสด แต่เหมาะสำหรับการแปรรูป

ส่วนสายพันธุ์แม่เป็นสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 สายพันธุ์ที่ถูกปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2545

เป็นพันธุ์ลูกผสมจากญี่ปุ่น ที่ลักษณะเด่นผลเป็นทรงกรวยถึงทรงกลมปลาย



แหลมขนาดปานกลาง ถึงใหญ่ น้ำหนักผลเฉลี่ย 15 กรัม ผิวสีแดงสด เนื้อในเต็ม เนื้อแน่น ปานกลาง กลิ่นหอม ความหวาน 10-18 องศาบริกซ์ เหมาะสำหรับกินสด

หลังผสมพันธุ์

แล้วจึงนำเมล็ดลูกผสม 300 เมล็ดมาเพาะแล้วปลูกในปี 2560 ต่อมาจึงคัดต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง ผลสีแดงเข้ม ขนาดผลปานกลาง ถึงใหญ่ เนื้อหนาแน่นสูง กลิ่นหอม และมีศักยภาพในการสร้างสารแอนโทไซยานินสูง ได้จำนวนทั้งหมด 2 ต้น และได้ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นโดยใช้ไหล จนได้จำนวนทั้งสิ้น 500 ต้น

ปี 2561-2563 นำไหลมาทดสอบพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จนได้พันธุ์ที่มีความคงที่ และมีลักษณะผลสีแดงถึงแดงเข้ม น้ำหนักผลเฉลี่ย 20.60 กรัม ความแน่นเนื้อเฉลี่ย 4.22 นิวตัน ความหวานเฉลี่ย 12.30 องศาบริกซ์ มีกลิ่นหอม ทนต่อการขนส่ง

มีปริมาณสารแอนโทไซยานินเฉลี่ย 40.83 มิลลิกรัม/100 กรัม น้ำหนักสดสูงกว่าพันธุ์การค้าทั่วไป 1-2 เท่า พร้อมกับได้รับพระราชทานนามว่า "สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89".

ส-ลา-เท

หนุนแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มกระบวยทองได้ ผลิตพันธุ์คุณภาพดี สร้างรายได้ให้ยั่งยืน

น.ส.ลดาวัลย์ ทันทิ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่มูลบ้านกระบวยทองได้ ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร นอกจากเป็นกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว ยังเป็น ศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สนับสนุน และต่อยอดด้วยโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ ข้าวชุมชน ซึ่งศูนย์ฯ ได้เข้ามาพบปะ แลกเปลี่ยน วางแผนการผลิตทั้งข้าว คุณภาพดี ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่ม ในทุก ๆ ฤดูกาลผลิต นำองค์ความรู้ มาอบรมให้สมาชิกกลุ่ม ในด้านการทำแปลง ให้สะอาด ปราศจากพันธุ์ปนและวัชพืช

เนื่องจากกลุ่มได้รับการสนับสนุน เครื่องจักรทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร สมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด จึงมีการ วางแผนจัดซื้อเครื่องจักรกล ช่วยในการ ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้สะอาด

ส่วนนายอำนาจ สุขกล้า ประธาน กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านกระบวยทองได้ กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล โดยเฉพาะรถไถขนาด 50 แรงม้า 2 เครื่อง โดรนอัจฉริยะ และมีวิทยากรมาให้ความรู้ ตอบโจทย์ที่ทำให้สามารถผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวใช้ในชุมชน และได้คุณภาพ ได้รับรองมาตรฐาน GAP ทั้งแบบ รายเดี่ยวและแบบรายกลุ่ม มีการต่อยอด เข้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ พัฒนา ผลผลิตพันธุ์เพิ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่าย ราคา 8,000-10,000 บาท เมื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 6,000-6,500 บาท